



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ

อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ และ มติ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ประกอบกับคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบให้คัดเลือกข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ ให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งที่ครองอยู่ จำนวน ๒ ราย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด จึงให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับการประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ พร้อมทั้งโครงสร้างผลงาน และแนวคิดในการพัฒนางานของข้าราชการทั้ง ๒ ราย ดังนี้

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ สังกัด	ชื่อผลงาน
๑. นางสาวปิยพรรณ พรหมเมศร นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ สำนักกฎหมาย สำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งเลขที่ ๖๙๒	<u>ส่วนที่ ๑ ผลงาน</u> เรื่อง ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามความ ในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน <u>ส่วนที่ ๒ แนวคิดในการพัฒนางาน</u> เรื่อง สรุปหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัย ของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
๒. นางอรุณพร ภิรมย์ภักดี นิติกรปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดปทุมธานี ตำแหน่งเลขที่ ๓๑๔๙	<u>ส่วนที่ ๑ ผลงาน</u> เรื่อง การควบคุมสถานการณ์ในจังหวัดปทุมธานีในสภาวะ ความขัดแย้งทางการเมือง <u>ส่วนที่ ๒ แนวคิดในการพัฒนางาน</u> เรื่อง แนวทางการสร้างความสามัคคี และปรองดองของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี

ให้ข้าราชการทั้ง ๒ ราย ส่งผลงานให้พิจารณาประเมินได้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป จำนวน ๕ ชุด (ฉบับจริง ๑ ชุด และสำเนา ๔ ชุด) และหากมีผู้ใดประสงค์ทักท้วง ให้แจ้งหนังสือถึงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายพระนาย สุวรรณรัฐ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย